

สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 29 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2560

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



สื่อ	ประเด็นข่าว
ไทยรัฐ (1 พ.ค.60)	<b>แถลงการณ์สำนักพระราชวัง</b> -เสนอข่าว แถลงการณ์สำนักพระราชวัง เรื่อง สมเด็จพระนางฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินไปประทับ ณ รพ.จุฬาลงกรณ์ ว่า คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้กราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปประทับ ณ รพ.จุฬาลงกรณ์ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 เพื่อถวายตรวจทางรังสีวิทยาติดตามผลการรักษา ผลการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์พระปัสสาวะ (ปอด) และการตรวจพระสมองด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ไม่พบการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับผลการตรวจเดิม คณะแพทย์ฯ จึงได้กราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินกลับมาประทับที่พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต ในวันที่ 30 เมษายน 2560
ข่าวสด มติชน ไทยรัฐ (30เม.ย.60)	<b>พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ</b> -เสนอข่าว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นำอาหาร ขนม ของว่าง และน้ำดื่มพระราชทานมาแจกจ่ายประชาชน พร้อมแจกจ่ายกล่องยาตำราหลวงพระราชทาน ซึ่งเป็นยาสามัญประจำบ้านโดยองค์การเภสัชกรรม ประกอบด้วย ยาเม็ดพาราเซตามอล ผงน้ำตาลเกลือแร่ ยาเม็ดแก้แพ้ ใช้น้ำมูก ยาธาตุน้ำแดง น้ำยาโพรวินโดน-ไอโอดีน ปราสเตอร์ยาและสำลี วันละ 200 ชุด โดยแจกให้ครอบครัวละ 1 ชุด สร้างความปลื้มปิติแก่พสกนิกรอย่างมาก
ไทยรัฐ(30เม.ย.60)	-เสนอข่าว พญ.นฤมล สวรรค์ปัญญาเลิศ หัวหน้ากลุ่มฉุกเฉินทางการแพทย์ กรมการแพทย์ ในฐานะผู้แทนศูนย์ปฏิบัติการร่วมทางการแพทย์และสาธารณสุข ในการดูแลประชาชนที่เข้ามากราบสักการะพระบรมศพ เปิดเผยว่า ช่วงนี้อากาศค่อนข้างแปรปรวน ขอแนะนำให้ประชาชนพักผ่อนให้เพียงพอ และให้จิบน้ำมากๆ ควรรับประทานอาหารเข้ามาให้พร้อม หากประชาชนมีปัญหาเรื่องสุขภาพ สามารถมาใช้บริการได้ที่หน่วยแพทย์ต่างๆ รอบบริเวณสนามหลวง
โพสต์ทูเดย์ (1 พ.ค.60)	<b>ฟ้องรว.สธ.ทำผิด ม.157</b> -เสนอข่าว นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกุลเกียรติ ประธานชมรมแพทย์ชนบท อดีตผู้สมัครรับการคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นเลขาธิการสปลสช. เปิดเผยว่า เตรียมยื่นฟ้อง นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รว.สธ. ในฐานะประธานบอร์ด สปลสช. ต่อศาลยุติธรรม ฐานความผิดละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริต ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 เนื่องจากนพ.ปิยะสกล ในฐานะประธานบอร์ด สปลสช. มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลกำกับการบริหารงานของสปลสช. ต้องเป็นบุคคลที่มีคุณธรรม และต้องไม่ลุแก่อำนาจใดๆ ต้องไม่ทำตัวอยู่เหนือกฎหมายหรือเป็นผู้นำที่ทำผิดกฎหมายเสียเอง ทั้งนี้ นพ.เกรียงศักดิ์ได้ทำหนังสือ ลงวันที่ 7 เม.ย.ที่ผ่านมา ถึงนพ.ปิยะสกล รว.สธ. โดยอ้างถึงพฤติกรรมของประธานบอร์ดสปลสช. ที่ใช้อำนาจทำผิดจากที่พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ให้อำนาจไว้
ข่าวสด (1พ.ค.60)	<b>ยุทธศาสตร์ควบคุมยาสูบ</b> -เสนอข่าว พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานประชุมบอร์ดสสส. ครั้งที่ 4/2560 และกล่าวว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบยุทธศาสตร์แผนควบคุมยาสูบ เพื่อร่วมกับภาคีเครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ โดยเป้าหมายการดำเนินงานในปี 2560 จะเน้น 5 แนวทางหลัก คือ 1.ผลักดันการออกมาตรการ กฎหมาย และนโยบายที่จำเป็นต่อการลดอัตราการบริโภคยาสูบ เช่น การผลักดันยารักษาการติดยาโคดีนเข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติ ให้มากขึ้น 2.สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายในนโยบาย/มาตรการที่มีอยู่อย่างเข้มข้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะพ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่ 3.พัฒนางานวิจัย/วิชาการให้เพียงพอต่อการขับเคลื่อนเชิงนโยบายและการขับเคลื่อนของเครือข่ายรณรงค์ 4.รณรงค์เพื่อป้องกันนักสูบหน้าใหม่ โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน และการป้องกันการได้รับควันบุหรี่มือสองและควันบุหรี่มือสาม และ 5.พัฒนาระบบบำบัดการติดยาสูบให้มีประสิทธิภาพ และเพิ่มบทบาทของประชาชน รวมถึง อสม.ในการช่วยเลิกบุหรี่

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน(29เม.ย.60)	<p><b>ปัญหาพ.ขาดสภาพคล่อง</b></p> <p>-เสนอสรุปข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. ให้สัมภาษณ์การแก้ปัญหาพ.ขาดสภาพคล่อง โดยจัดสรรงบประมาณช่วยเหลือเร่งด่วนเกือบ 4,979 ล้านบาท แยกเป็น 1.งบค่าตอบแทนกำลังคน 1,000 ล้านบาท 2.งบค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ป่วยใน และบริการทารกเกิดใหม่ โดยจะส่งไปที่สปสช. 3,300 ล้านบาท และ 3.ส่งไปตามรพ.ทุกระดับอีกกว่า 600 ล้านบาท ซึ่งจะช่วยรพ.ที่ประสบปัญหาได้ในระยะสั้น</p> <p>สำหรับทางออกระยะยาวมีการหารือร่วมกัน คือ 1.ในปี 2561 ต้องมาดูตัวเลขว่าควรเป็นเท่าไรจึงจะเข้ามาในระบบแล้วอยู่ได้ 2.กระทรวงต้องปรับประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ต้องคุมค่าใช้จ่ายให้ดีที่สุด ใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผล อดรู้ไว้เรื่องค่าสาธารณูปโภคต่างๆ ปรับประสิทธิภาพเรื่องการบริหารกำลังคน 3.เพิ่มรายรับอย่างอื่น เช่น คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ ห้องพิเศษ โดยมีรพ.ที่เพิ่มรายได้ด้วยโครงการโรงพยาบาลประชารัฐ ซึ่งเป็นความร่วมมือของคนในพื้นที่ ปรับปรุงอาคารที่มีอยู่ให้มีห้องพิเศษที่ประชาชนทั่วไปเข้ารับบริการได้ โดยไม่ต้องกังวลในส่วนของค่าใช้จ่าย</p>
มติชน(29เม.ย.60)	<p><b>เครื่องเอกซเรย์ทางทันตกรรม</b></p> <p>-เสนอข่าว ทพ.ไพศาล กังวลกิจ นายกทันตแพทยสภา ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี เพื่อแจ้งความเดือดร้อนของทันตแพทย์ทั่วประเทศ จากพ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ.2559 และเรียกร้องดังนี้ 1.พิจารณาให้มีการออกกฎกระทรวง กำหนดให้เครื่องกำเนิดรังสีทางทันตกรรม ที่มีหลอดกำเนิดรังสีทำงานด้วยความต่างศักย์ไฟฟ้าสูงสุด 60-95 kVp ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมตามพ.ร.บ.นี้ 2.ให้เครื่องกำเนิดรังสีอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลมาตรฐานของเครื่อง และความปลอดภัยในการติดตั้งและใช้งาน ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3.ให้ทันตแพทยสภาเป็นผู้ควบคุมกำกับมาตรฐานการใช้เครื่องกำเนิดรังสีทางทันตกรรม เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ป่วย ผู้ใช้เครื่องกำเนิดรังสี และประชาชน</p>
เดลินิวส์(29เม.ย.60)	<p><b>ทันตแพทยสภาเปิดเพจร้องเรียนหมอฟันเถื่อน</b></p> <p>-เสนอข่าว ทพ.ธงชัย วชิรโรจน์ไพศาล อุปนายกทันตแพทยสภา คนที่ 2 ย้ำว่า การตัดฟัน การใส่รีเทนเนอร์ ไม่ใช่แพชั่น แต่คือการรักษาปัญหาการเรียงตัวของฟัน ต้องทำโดยทันตแพทย์เท่านั้น ได้จัดตั้งเพจ "มือปราบหมอฟันเถื่อน" เมื่อต้นเดือน เม.ย. เพื่อเป็นช่องทางให้ประชาชนแจ้งเบาะแสหมอฟันเถื่อน มีคนส่งเบาะแสมากกว่า 30 เรื่องแล้ว โดยคนดูแลเพจทั้งหมดเป็นทันตแพทย์ ทำงานภายใต้อนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านทันตกรรม จะคอยพิจารณาและคัดกรองเบาะแสมที่มีการแจ้งเข้ามา หากเป็นเรื่องที่เกิดในต่างจังหวัด จะส่งให้สสจ.ดำเนินการต่อ ถ้าเป็นพื้นที่กทม. ก็ส่งเรื่องต่อไปยังกรม สบส. และยังร่วมมือกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ตรวจสอบร้านค้าออนไลน์ที่ไม่ระบุบุหลักแหล่งที่ชัดเจนด้วย</p> <p>ข่าวสด (1 พ.ค.60)</p> <p>-เสนอข่าว จ๊ะ อาร์สยาม กล่าวถึงกรณีรีเทนเนอร์เถื่อน ว่า จากนั้นจะระมัดระวังในการโพสต์เรื่องแบบนี้ และพกรีเทนเนอร์จะไม่รับ ถ้าไม่ได้มาจากหมอจริงๆ และฝากว่า การจะทำอะไรต้องรักตัวเอง ศึกษาดูๆ คิดให้รอบคอบ</p>
มติชน คอลัมน์ รู้ทันโรค (30เม.ย.60)	<p><b>การให้วัคซีนป้องกันโรค</b></p> <p>-เสนอข่าว ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. แนะนำพ่อแม่ให้นำลูกมารับวัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบี และกล่าวว่า ได้ร่วมมือกับสปสช.ให้วัคซีนใช้ขวดใหญ่ตามฤดูกาลฟรีแก่กลุ่มเสี่ยง พร้อมทั้งมอบหมายให้สถาบันวัคซีนแห่งชาติศึกษาวิจัยเพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายในการนำวัคซีนใหม่บรรจุในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564) ซึ่งในปี 2560 คือ วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV) ส่วนในปี 2561 - 2564 จะทราบผลในปลายปีนี้ นอกจากนี้ ได้ให้กรมควบคุมโรคขยายการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้ครอบคลุมมากขึ้นใน 2 กลุ่มคือ กลุ่มวัยทำงาน ให้ได้รับวัคซีนคอตีบและบาดทะยักกระตุ้นทุก 10 ปี ในคลินิกผู้ใหญ่ และกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ให้วัคซีนใช้ขวดใหญ่ตามฤดูกาลตลอดทั้งปี ซึ่งในขณะนี้নার่องใน 4 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น ชัยภูมิ เชียงใหม่ นครศรีธรรมราช</p>
มติชน(30เม.ย.60)	<p><b>มาตรการรักษาความปลอดภัย รพ.สต.</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. เปิดเผยว่า ได้ส่งหนังสือให้ผู้ตรวจราชการ สธ.ทุกเขตและนพ.สสจ.ทุกจังหวัด เพื่อออกมาตรการในการป้องกันและรักษาความปลอดภัยเจ้าหน้าที่รพ.สต. 7 มาตรการ อาทิ ให้มีกล้องวงจรปิด กริ่งสัญญาณ ตามความเหมาะสม การจัดระบบการขึ้นเวรคู่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ จิตอาสา อสม. และจัดให้มีระบบเวรยามรักษาความปลอดภัย</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ไทยรัฐ มติชน ผู้จัดการออนไลน์ สปริงนิวส์ เว็บไซต์คมชัดลึก (1พ.ค.60)</p>	<p><b>โรคไวรัสตับอักเสบ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวว่า องค์การอนามัยโลกเป็นหน่วยงานการโรคไวรัสตับอักเสบบีที่มีแนวโน้มสูงขึ้น ให้ทุกประเทศตระหนักและร่วมควบคุมป้องกันโรค ซึ่งในไทยที่เป็นปัญหาคือชนิดบีและซี ทั้ง 2 ชนิด ติดต่อทางเลือด การใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน การสัมผัสสารคัดหลั่งทางเพศสัมพันธ์ และติดต่อจากแม่สู่ลูก ซึ่งติดต่อยากง่ายกว่าเชื้อเอชไอวี เพราะเชื้อสามารถอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้นานหลายวัน และที่น่ากังวลคือหลังการติดเชื้อไวรัสจะทำให้เกิดโรคตับแข็งและมะเร็งตับ จากข้อมูลสำนักกระบาดวิทยา ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-14 เม.ย. มีผู้ป่วยโรคตับอักเสบบีจากไวรัส 3,091 ราย เสียชีวิต 1 ราย แนะนำให้ประชาชนใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ ไม่ใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน ไม่สัก ฝังเข็ม หรือเจาะ โดยใช้เข็มหรือหมักร่วมกัน ไม่ใช้แปรงสีฟันและของมีคมร่วมกัน ยืดหลัก กินร้อน ใช้ช้อนกลาง ล้างมือ และลดละการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด</p>
<p>ไทยรัฐ มติชน กรมประชาสัมพันธ์ สำนักข่าวไทย ทีวีช่อง Thai PBS (29เม.ย.60)</p>	<p><b>โรคพิษสุนัขบ้า</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. พร้อมด้วย ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดีคณะแพทยศาสตร์และผอ.รพ.จุฬาลงกรณ์ และศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ผอ.ศูนย์ความร่วมมือองค์การอนามัยโลก ด้านค้นคว้าและอบรมโรคติดเชื้อไวรัสสัตว์สู่คน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แถลงข่าวระหว่างการประชุมกับผู้เชี่ยวชาญด้านโรคพิษสุนัขบ้าจากนานาชาติ ซึ่งจัดโดยองค์การอนามัยโลก ว่า ที่ประชุมมีเป้าหมายร่วมกันที่จะกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทยและจากโลก ภายในปี 2563 จากข้อมูลการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าย้อนหลัง 5 ปี พบว่า มีผู้ป่วยปีละไม่เกิน 10 ราย แต่ในปี 2559 มีผู้เสียชีวิต 14 ราย และในปี 2560 เสียชีวิตแล้ว 3 ราย ใน จ.ชลบุรี สมุทรปราการ และฉะเชิงเทรา สาเหตุที่พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นมาจากหลายปัจจัย เช่น ความเข้าใจผิดว่าลูกสุนัขไม่มีเชื้อพิษสุนัขบ้า จึงไม่ได้ฉีดวัคซีนป้องกันให้ รวมทั้งการที่ สดง.มีความเห็นว่าการฉีดวัคซีนเชื้อพิษสุนัขบ้าเป็นหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ ทำให้ท้องถิ่นไม่กล้าฉีดวัคซีน ซึ่งหากเปิดให้ท้องถิ่นดำเนินการได้เอง จะทำให้การฉีดวัคซีนในสุนัขและแมวมมีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ พบว่ามีการแพร่เชื้อจากสุนัขไปยังวัวและควายในหลายพื้นที่จากการถูกสุนัขกัด แต่ยังไม่พบคนติดโรคจากวัวและควาย ที่น่ากังวลคือ เมื่อมีวัวควายตาย ชาวบ้านจะนำมารับประทาน บางพื้นที่ต้องฉีดวัคซีนทั้งหมู่บ้าน เพราะฉะนั้นเมื่อเกิดสัตว์ตายผิดปกติในหมู่บ้าน ไม่ควรนำมารับประทานและรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์</p>
<p>เดลินิวส์ (1 พ.ค.60)</p>	<p><b>โรคไขหวัดนก</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีมีการส่งต่อหนังสือขอสั่งการเพื่อการเฝ้าระวังไขหวัดนก ว่า 1.องค์การอนามัยโลกรายงานพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสไขหวัดนก เอช 7 เอ็น 9 ในประเทศจีน ตั้งแต่ปี 2556 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งการระบาดยังคงจำกัดอยู่ในประเทศจีนและเขตบริหารพิเศษ 2.ขอยืนยันประเทศไทยยังไม่เคยมีรายงานการพบเชื้อไขหวัดนก เอช 7 เอ็น 9 ทั้งในคนและ ในสัตว์ปีก และกรมปศุสัตว์มีการชะลอนำเข้าสัตว์ปีกจากประเทศที่มีการระบาดของโรคไขหวัดนกแล้ว เช่น จีน ฝรั่งเศส มาเลเซีย อังกฤษ เป็นต้น 3.แม้ประเทศไทยจะไม่มีรายงานผู้ป่วยติดเชื้อเอช 7 เอ็น 9 แต่ยังคงมีความเสี่ยง เนื่องจากมีผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ที่มีการระบาด รวมทั้งจากนกอพยพและการเคลื่อนย้ายสัตว์ปีก ทั้งบริเวณแนวชายแดนจากประเทศเพื่อนบ้านและภายในประเทศ</p> <p>4.องค์การอนามัยโลกไม่มีมาตรการห้ามการเดินทางท่องเที่ยว แต่ควรหลีกเลี่ยงการเข้าไปยังตลาดค้าสัตว์ปีกมีชีวิต ฟาร์มสัตว์ปีก โรงฆ่าสัตว์ โรงชำแหละ และหลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ปีก 5.เพื่อความเข้มงวดของมาตรการเฝ้าระวังไขหวัดนกทั่วประเทศ กรมควบคุมโรคได้สั่งการไปยังหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับมืออย่างเข้มข้น หนังสือสั่งการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการเข้มงวดการเฝ้าระวังไขหวัดนก 6.หากประชาชนมีไข้ ไอ เจ็บคอ ปวดเมื่อยตามตัว หอบเหนื่อยและมีประวัติสัมผัสกับสัตว์ปีก ให้รีบไปพบแพทย์โดยเร็ว</p>
<p>มติชน ไทยรัฐ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักข่าวไทย (29เม.ย.60)</p>	<p><b>เตือน 3 โรคหน้าร้อน</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธีรพล โดฬพิณานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ เตือนผู้ที่มีโรคประจำตัว เด็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ ให้ระวังโรคในช่วงหน้าร้อน 1.โรคลมแดด หรือฮีทสโตรก 2.โรคท้องเสีย และ 3.โรคผิวหนังแสบ แดง เป็นผื่น ที่เกิดจากการสัมผัสแสงแดดเป็นเวลานานๆ โดยปราศจากสิ่งป้องกัน นอกจากนี้ ต้องดูแลสุขภาพอารมณ์ของผู้สูงอายุ โดยการดูแลอย่างใจเย็น พูดคุยอย่างมีศิลปะ รวมถึงสร้างบรรยากาศให้แจ่มใสอยู่เสมอ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน กรมประชาสัมพันธ์ (29เม.ย.60)	<p><b>การใช้สารหล่อลื่นกับถุงยาง</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า โดยทั่วไปถุงยางอนามัยจะมีการเติมสารหล่อลื่น คือ ซิลิโคน ออยล์ (Silicone oil) ซึ่งเป็นสารหล่อลื่นละลายในน้ำ ไม่ทำลายคุณภาพเนื้อยาง หากต้องการใช้สารหล่อลื่นอื่นเพิ่มเติม แนะนำให้ใช้สารหล่อลื่นประเภทใช้น้ำเป็นตัวทำละลาย จะไม่ทำลายหรือทำให้คุณภาพถุงยางอนามัยเสียหาย ซึ่งหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป ส่วนการใช้สารหล่อลื่นที่มีส่วนผสมของน้ำมันพืชหรือน้ำมันแร่ เช่น เบบี้ออยล์ น้ำมันทาผิว ปีโตรเลียม เจลลี่ น้ำมันปรุงอาหาร และน้ำมันชนิดอื่นๆ จะทำให้ถุงยางอนามัยเสื่อมสภาพ แดงง่าย ไม่สามารถใช้คุมกำเนิดหรือป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้</p>
เว็บไซต์คมชัดลึก (30เม.ย.60)	<p><b>ป้องกันผู้สูงอายุสมองเสื่อม</b></p> <p>-เสนอข่าว น.ต. นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เปิดเผยว่า สธ.มีนโยบายดูแลผู้สูงอายุโดยเน้นการเข้าถึงบริการดูแลสุขภาพจิต ปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุไทยที่น่าห่วงขณะนี้ คือ โรคสมองเสื่อม ทำให้เกิดอาการหลงลืม การช่วยเหลือตัวเองลดลง ผลสำรวจพบผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปทั่วประเทศ เป็นโรคนี้ประมาณ 800,000 กว่าคน ซึ่งลูกหลานส่วนใหญ่มักจะไม่ให้ผู้สูงอายุทำงาน เพราะเห็นว่าอายุมาก กลัวจะเหนื่อย แต่เป็นตัวเร่งให้ผู้สูงอายุเกิดโรคสมองเสื่อมได้เร็วขึ้น เพราะสมองส่วนที่เคยใช้งานประจำไม่ได้รับการกระตุ้น</p>
แนวหน้า(29เม.ย.60)	<p><b>เปิดรพ.แพทย์แผนไทย จ.นครพนม</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุเทพ วัชรปยานันท์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ เป็นประธานเปิดอาคารรพ.การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จ.นครพนม มุ่งเน้นการใช้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยดูแลผู้ป่วยแบบผสมผสานกับการแพทย์แผนปัจจุบัน และสหวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมการใช้ยาไทย และเพิ่มทางเลือกให้ประชาชน สามารถเข้าถึงบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้อย่างทั่วถึงเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น</p>
ไทยโพสต์(1พ.ค.60)	<p><b>โรคของวัยแรงงาน</b></p> <p>-เสนอข่าว สพล.เปิดเผยสถิติในปี 2559 โรคฉุกเฉินที่เกิดขึ้นกับคนไทย โดยเฉพาะวัยแรงงาน ช่วงอายุ 20-60 ปี 3 อันดับแรก ได้แก่ อุบัติเหตุ โรคเรื้อรัง ปวดท้อง และลดความเครียด พักผ่อน ออกกำลังกาย หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่หรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์</p>
ผู้จัดการสุดสัปดาห์ คอลัมน์ Golf Healing (29เม.ย.60)	<p><b>โครงการส่งยาถึงบ้าน</b></p> <p>-เสนอบทความว่า กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับบริษัทไปรษณีย์ไทย ดิสทริบิวชั่น จำกัด จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดส่งยาและเวชภัณฑ์จากห้องยาไปยังบ้านผู้ป่วยและหน่วยบริการ ทำให้ยาถึงมือผู้ป่วยโดยเร็ว โดยจะเริ่มดำเนินการให้รพ.ประจำจังหวัดต่างๆ 19 แห่ง เช่น รพ.สุรินทร์ รพ.บุรีรัมย์ รพ.สงขลา รพ.ลำปาง รพ.หาดใหญ่ เป็นต้น และขยายไปยังรพ.ที่เหลือต่อไป เชื่อว่าจะช่วยลดความแออัดในรพ.ลงได้ โดยเฉพาะผู้ป่วยเรื้อรังที่สภาพอาการคงที่ สามารถรอรับยาได้ที่บ้าน ไม่ต้องนั่งรอคิวนานอีกต่อไป</p>
ฐานเศรษฐกิจ (30เม.ย.60)	<p><b>ธุรกิจรพ. เปิดศูนย์แพทย์เฉพาะทางเพิ่มรายได้</b></p> <p>-เสนอว่า ปีที่ผ่านมาคนไทยใช้จ่ายเงินเพื่อรักษาพยาบาลในรพ.กว่า 3.44 แสนล้านบาท แบ่งเป็น บัตรทอง 43% รองลงมาเป็นการใช้เงินสด 27% คิดเป็นมูลค่ากว่า 9.28 หมื่นล้านบาท ข้าราชการ 18% และประกันสังคม 12% ขณะที่สัดส่วนรายได้ของธุรกิจรพ.เอกชนมาจากคนไทย 75% และชาวต่างชาติ 25% ทำให้รพ.หลายแห่ง เช่น รพ.ในเครือบางปะกอก รพ.ปิยะเวท รพ.พญาไท รพ.ศิริราช เร่งเพิ่มทุนกว่าร้อยละพัน เพิ่มเตียง ปรับปรุงอาคารและเปิดศูนย์การแพทย์รักษาเฉพาะทางมากขึ้น</p>
ผู้จัดการรายวัน 360 องศา (1พ.ค.60)	<p><b>โพลปัญหาสังคมไทย</b></p> <p>-เสนอข่าว สวนดุสิตโพลสำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศ 1,121 คน สรุป ปัญหาสังคมไทยที่ประชาชนคิดว่าต้องเร่งแก้ไขโดยด่วน อันดับ 1 การลอบลวง ล้วงละเมิดทางเพศ ค้ำมนุษย์ 81.53% อันดับ 2 การทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่ในแวดวงราชการ การเรียกรับสินบน 80.20% อันดับ 3 ความรุนแรงโหดร้ายในครอบครัว ฆ่ากบฏ การทำร้ายกันในครอบครัว 78.32% อันดับ 4 การปล้นฆ่า ชิงทรัพย์ ลักทรัพย์ 71.81% อันดับ 5 การลอบลวงต้มตุ๋น ฉ้อโกงทรัพย์สินเงินทอง 61.20%</p> <p>แนวทางแก้ไขปัญหาสังคมไทยที่เป็นรูปธรรมที่ประชาชนอยากให้ดำเนินการ เรื่อง การลอบลวง ล้วงละเมิดทางเพศ ค้ำมนุษย์ คือ จับกุมและดำเนินคดีอย่างรวดเร็ว ไม่ละเว้น และรณรงค์กระตุ้นให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญ of ปัญหา และช่วยกันสอดส่องดูแล แจ้งเหตุ ให้รางวัลผู้ที่ชี้เบาะแส</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>เรื่องการทุจริต คอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่ในแวดวงราชการ การเรียกรับสินบน ให้เอาผิดอย่างรุนแรง เช่น ยึดทรัพย์ ไล่ออก จำคุกทันที ให้มีมาตรการตรวจสอบที่เข้มงวด จริงจัง และเจ้าหน้าที่ของรัฐควรมีจิตสำนึกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักพอเพียง</p> <p>เรื่องความรุนแรงโหดร้ายในครอบครัว ครอบครัวต้องให้ความรักความอบอุ่น ใช้สติแก้ปัญหา ไม่ใช่ความรุนแรง ควรเพิ่มบทลงโทษกับผู้กระทำผิดให้เป็นเยี่ยงอย่าง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ควรร่วมมือกันหาทางป้องกัน</p>
ไทยรัฐ ข่าวสด (29เม.ย.60)	<p><b>กทม.พัฒนาระบบสุขภาพ 4.0</b></p> <p>-เสนอข่าว นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าฯ กทม. ประชุมผู้บริหารสำนักแพทย์และสำนักอนามัย กทม. เพื่อหารือแนวทางในการพัฒนางานด้านการแพทย์และสาธารณสุขของกทม. ตามทิศทางการพัฒนางานด้านสาธารณสุข ระยะ 5 ปีของสธ. โดยมอบหมายให้สำนักการแพทย์และสำนักอนามัยตั้งคณะกรรมการพัฒนางานด้านสาธารณสุขตามแนวประเทศไทย 4.0 เพื่อวางเป้าหมายและกำหนดเป็นนโยบายในแต่ละด้านให้ชัดเจน และกำหนดเป็นทิศทางหลักในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขของกทม. ที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล</p>
แนวหน้า(29เม.ย.60)	<p><b>ข้อมูลการป่วย จ.อำนาจเจริญ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ประภาส วีระพล นพ.สสจ.อำนาจเจริญ กล่าวถึงสถานการณ์โรคอุจจาระร่วงใน จ.อำนาจเจริญ พบว่า ร้อยละ 80 ของผู้ป่วยมาจากการบริโภคสัตว์ที่มีการปนเปื้อนเชื้อโรคทางเดินอาหาร นอกจากนี้ ปี 2556-2558 พบว่า มะเร็งตับและมะเร็งท่อน้ำดี เป็นสาเหตุการตายอันดับ 1 ของชาวอำนาจเจริญ ประมาณ 200 คนต่อปี ซึ่งสาเหตุอาจเกิดจากพยาธิใบไม้ตับฝังตัวอยู่ในร่างกาย แม้จะกินยาฆ่าพยาธิแล้ว แต่พยาธิใบไม้ตับ จะไม่ตายและอีกเสบเรื้อรัง ส่งผลให้เกิดมะเร็งอย่างช้าๆ ที่สำคัญคือสารไนโตรซามีนที่สะสมจากการหมักดองอาหาร เช่น ปลาร้า ปลาจ่อม แหนม ผักกาดดอง ซึ่งมีงานวิจัยว่าก่อให้เกิดมะเร็งตับ มะเร็งไต มะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งกระเพาะอาหารในสัตว์ทดลอง ดังนั้นการรับประทานอาหารจะต้องปรุงให้สุกก่อน เพื่อลดการเสี่ยงโรคอุจจาระร่วง หรืออาหารเป็นพิษ มะเร็งตับ และมะเร็งท่อน้ำดี</p>
แนวหน้า (1พ.ค.60)	<p><b>สัปดาห์ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุรกิจ ยศพล รองผอ.ฝ่ายการแพทย์ รพ.มหาสารคาม เป็นประธานเปิดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด และกิจกรรมส่งเสริมสาวไทยแก้มแดงมีลูกเพื่อชาติ เพื่อสร้างความตระหนักปัญหาภาวะคลอดก่อนกำหนดแก่หญิงตั้งครรภ์ พร้อมส่งเสริมนโยบายสาวไทยแก้มแดงมีลูกเพื่อชาติ ด้วยวิตามินเสริมพิเศษ โดยให้หญิงวัยเจริญพันธุ์ อายุ 20-34 ปีทุกคน ที่พร้อมและตั้งใจวางแผนจะมีลูก รับประทานเสริมธาตุเหล็กและโฟลิกนำไปสู่การคลอดที่ปลอดภัย ลูกแข็งแรงอย่างมีคุณภาพ ในงานมีการจัดนิทรรศการสาวไทยแก้มแดงมีลูกเพื่อชาติ การให้คำปรึกษาด้านการวางแผนครอบครัวและสุขภาพแก่หญิงตั้งครรภ์ การเสวนาให้ความรู้การดูแลสุขภาพสตรีที่พร้อมจะมีบุตรและหญิงตั้งครรภ์ เป็นต้น</p>
มติชน (1 พ.ค.60)	<p><b>ปิดผับผิดกฎหมาย จ.เชียงใหม่</b></p> <p>-เสนอข่าว ชุดเฉพาะกิจ มทบ.33 ร่วมกับ สสจ.เชียงใหม่ สภ.เมืองเชียงใหม่ เข้าตรวจสถานบันเทิงชื่อ WIT CLUB ถ.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ พบว่า ไม่มีใบอนุญาตจำหน่ายสุรา และปล่อยให้บุคคลอายุต่ำกว่า 20 ปี เข้าใช้บริการ มีความผิดตามพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2551 มาตรา 28 จำหน่ายเกินกว่าเวลาที่กฎหมายกำหนด มาตรา 29 (1) จำหน่ายให้แก่บุคคลอายุต่ำกว่า 20 ปี</p> <p>นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผวจ.เชียงใหม่ กล่าวว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจและสาธารณสุขส่งฟ้องดำเนินคดีตามกฎหมายแล้ว พร้อมเสนออำเภอเมืองเชียงใหม่ ฝ่ายปกครองตามขั้นตอน อนุมัติสั่งปิดร้านดังกล่าวทันที 5 ปี</p>
เดลินิวส์(30เม.ย.60)	<p><b>สัปดาห์สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโลก</b></p> <p>-เสนอข่าว องค์การอนามัยโลกกำหนดให้สัปดาห์สุดท้ายของเดือนเมษายนของทุกปี (ระหว่างวันที่ 24-30 เมษายน) เป็น "สัปดาห์สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโลก" ส่งเสริมเรื่อง Vaccines Work มุ่งเน้นการสร้างการรับรู้ และให้ความสำคัญเรื่องการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน รวมถึงการให้ความสำคัญของการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันให้เป็นการลงทุนด้านสุขภาพระดับโลก</p> <p>ด้าน นพ.มานิต ธีระตันติกานนท์ ประธานมูลนิธิวัคซีนเพื่อประชาชน กล่าวว่า ปีที่แล้วมูลนิธิวัคซีนเพื่อประชาชนร่วมกับสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย จัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัสให้กับเด็กกลุ่มเสี่ยง 5 พันโดส กระจายไป 17 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อฉีดให้กับเด็กที่ไม่สามารถเข้าถึงวัคซีน และในปีนี้ได้สานต่อโครงการ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	จัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัสให้กับเด็กกลุ่มเสี่ยง คาดว่าจะสามารถกระจายไปได้ 20 จังหวัดทั่วประเทศ
โพสต์ทูเดย์ คอลัมน์ Green Project (30เม.ย.60)	<p><b>โครงการจัดหาน้ำดื่มให้ผู้ขาดแคลน</b></p> <p>-เสนอข่าว พีแอนด์จีริเริ่มโครงการน้ำดื่มปลอดภัยพีแอนด์จี หรือ Children's Safe Drinking Water เพื่อแจกจ่ายน้ำดื่มที่สะอาดแก่ผู้ขาดแคลน โดยร่วมมือกับศูนย์การควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐ คิดค้นผงบำบัดน้ำดื่ม เมื่อผสมกับน้ำจะกำจัดแบคทีเรีย เชื้อไวรัสและปรสิตต่างๆ ที่ปนเปื้อนอยู่ในน้ำ ทำให้น้ำสะอาดเหมาะแก่การดื่ม ซึ่งใช้ได้ผลและประสบความสำเร็จในประเทศเมียนมา ผ่านโครงการ 10 Merits of Water Donation ที่ดำเนินงานมา 4 ปีแล้ว โดยเป้าหมายปี 2560 คือ การระดมทุนเพื่อจัดหาเครื่องดื่มสะอาดปลอดภัยให้กับผู้ขาดแคลนเป็นจำนวน 7.5 แสนวัน โดยมอบผ่านองค์การกุศล World Vision Myanmar</p>



fanmoph



pr\_moph



ministry\_of\_public\_health



moph channel



clubhealthch